

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
1	การอนุมัติ การ อนุญาต พรบ. การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด (การรับ สินบน) เพื่อผลประโยชน์ แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓			1.ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2.ควบคุม ตรวจสอบ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติหน้าที่โดย สุจริตอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการและเว็บ ไซต์ ฯลฯ
2	การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานประวิงเวลาใน การปฏิบัติงานให้บริการ ประชาชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเรียกรับ สินบน	✓				1.ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ หน้าที่โดยสุจริตอย่าง เคร่งครัด 2.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการและเว็บ ไซต์ ฯลฯ 3.จัดทำช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน

3	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่รัฐมีการสมยอมหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด(การรับสินบน)		✓			<p>1.มีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตรวมตลอดทั้งมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ</p>
4	การบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (การรับสินบน)ทำให้องค์กรมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพและไร้ประสิทธิภาพ	✓				<p>1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>